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Reykjavík, 21. október 2024 

 

Umsagnir, athugasemdir og ábendingar frá hagaðilum 
 

Hér verður gerð grein fyrir umsögnum, athugasemdum og ábendingum hagaðila sem bárust eftir 

þremur leiðum:  

A) Umsagnir sem skóla- og frístundaráði bárust skv. beiðni þar um á fundi ráðsins 13. maí 

2024.  

B) Athugasemdir og ábendingar sem komu fram á kynningarfundum vegna 

umsagnarbeiðnanna í maí 2024.  

C) Tölvupóstar sem skrifstofu skóla- og frístundasviðs bárust varðandi fyrirkomulag skóla- 

og frístundastarfsins í Laugardal. 

Á Island.is er undirskriftarlisti þar sem íbúar og áhugafólk um skólastarf í Laugardal skora á 

borgaryfirvöld að vernda skólaumhverfi í Laugardal. Undirskriftalistinn er enn opinn.   

 

A) Umsagnir sem bárust skóla- og frístundaráði  

Með bréfi dags. 15. maí 2024, óskaði skóla- og frístundasvið skv. samþykkt skóla- og 

frístundaráðs, eftir umsögn hagaðila vegna tillögu um mótun skóla- og frístundastarfs í Laugardal 

til framtíðar, þ.e. um sviðsmynd 4 í skýrslu Skóla- og frístundastarf í Laugardal. Undirbúningur 

framkvæmda frá nóv. 2023.  

 

Sviðsmynd 4: 

Opnaður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir unglinga af skólasvæði skólanna 

þriggja, Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla, auk nemenda á 

unglingastigi sem búa á nærliggjandi uppbyggingareitum, við Grensásveg, á 

Orkureitnum og í Skeifunni. Skólarnir þrír yrðu þá allir yngri barna skólar fyrir nemendur 

í 1.-7 bekk. 

A. Byggja nýtt húsnæði fyrir unglingasafnskóla (8.-10. bekkur) fyrir skólana í 

Laugardalnum þar sem einnig væri gert ráð fyrir félagsmiðstöð. 

B. Auk þess taki nýr unglingaskóli við nemendum sem munu búa á uppbyggingarreitum 

í nágrenni Laugardalsins sem skv. núverandi skipan skólahverfa tilheyra Álftamýrar- og 

Vogaskóla. 

C. Gera þarf ráð fyrir frístundaheimilum í öllum þremur skólunum, Laugarnesskóla, 

Laugalækjarskóla og Langholtsskóla fyrir 1. og 2. bekk. 

D. Gera safnfrístund fyrir 3. og 4. bekki í Laugardalnum, samnýtt fræðsluhúsi í Fjölskyldu- 

og húsdýragarðinum. 

E. Gera ráð fyrir aðstöðu fyrir skólahljómsveit Austurbæjar í Laugalækjarskóla. 



 

 

 

F. Huga þarf að húsnæði í Laugalækjarskóla fyrir íþróttakennslu en íþróttaaðstaða í 

Laugardalshöll og þjóðarhöll verður nýtt eftir því sem aðstæður leyfa, m.a. fyrir 

nemendur í unglingasafnskóla. 

Umsagnarfrestur var gefinn til og með 31. mai 2024 og síðan framlengdur til 10. júní 2024.  

 

Óskað var eftir umsögnum frá eftirtöldum 19 aðilum: 

• Skólaráði Laugalækjarskóla, Laugarnesskóla, Langholtsskóla og Álftamýrarskóla (4)  

• Stjórnum foreldrafélaga Laugalækjarskóla, Laugarnesskóla, Langholtsskóla og 

Álftamýrarskóla (4) 

• Starfsfólki  Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla (3) 

• Frístundaheimilunum Glaðheimum, Dalheimum og Laugaseli (3) 

• Félagsmiðstöðvunum Laugó og Þróttheimum (2) 

• Ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða (1) 

• Íbúaráði Laugardals (1) 

• Skólahljómsveit Austurbæjar (1) 

 

Haldnir voru 8 kynningarfundir vegna umsagnarbeiðnarinnar á tímabilinu 21.  til 29. maí 2024. Í 

Laugalækjarskóla, Laugarnesskóla og Langholtsskóla var annars vegar fundað með foreldrum og 

hins vegar með starfsfólki hvers skóla, frístundaheimilis og félagsmiðstöðvar. Jafnframt var 

fundað með Ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða og Íbúaráði Laugardals.  

Umsagnir bárust frá 18 aðilum. Allir þeir aðilar sem fengu umsagnarbeiðni skiluðu umsögn utan 

við skólaráð Álftamýrarskóla. Frístundamiðstöðin Kringlumýri skilaði inn einni umsögn fyrir hönd 

frístundaheimilanna Glaðheima, Dalheima og Laugasels og félagsmiðstöðvanna Laugó og 

Þróttheima. Samtals voru þetta 14 umsagnir.  

Auk þess bárust umsagnir frá eftirfarandi aðilum fjórum aðilum: 

• Íbúasamtökum Laugardals 

• Íbúaráði Háaleitis og Bústaðarhverfis  

• Íþróttafélaginu Ármanni 

• Íþróttafélaginu Þrótti  

Umsagnir voru flokkaðar saman í heildarsamantekt og í fjóra meginflokka: Áhyggjur; Jákvæðar 

umsagnir; Neikvæðar umsagnir og Tillögur/Óskir.  

Áhyggjur 

• Áhættumat sviðsmyndar 4 tekur ekki nægilega mið af menntun og skólastarfi. 

• Þolmörk innviða svæðisins er náð. 

• Mikil innviðaskuld.  

• Mikilvægi þess að huga að aðgengi nemenda.  

• Mikilvægi þess að bæta umhverfi Suðurlandsbrautar. 

• Neikvæð áhrif á gæði skólastarfs og starfsanda.  

• Miklar áhyggjur af áhrifum á mönnun og faglegu sjálfstæði skólanna.  

• Flutningar í annan skóla á unglingastigi og neikvæð áhrif á líðan einhverfra barna.  

• Safnskóli gæti leitt til minni tengsla milli kennara og nemenda og verri menntunargæða.  



 

 

 

• Aðstöðumál fyrir frístundaheimili og félagsmiðstöðvar.  

• Áhrif á yngri nemendur að missa eldri fyrirmyndir.  

• Skortur á heilindum í vinnubrögðum og samráði við gerð skýrslunnar. 

 

Jákvæðar umsagnir 

• Nýr unglingaskóli gæti verið álitleg hugmynd.  

• Almenn ánægja með faglega vinnu og þróunarstarf í núverandi skólum. 

• Sterk menning og faglegir skólar.  

• Tækifæri til að byggja viðhaldslítið hús sem lágmarkar innviðavanda/myglu. 

• Tækifæri til að gera rými fyrir félagsmiðstöð fyrir öll ungmenni.  

• Samstarf við íþróttafélög getur eflt íþróttaiðkun og vinnu gegn brottfalli.  

• Góður andi ríkir í starfsmannahópum skólanna. 

 

Neikvæðar umsagnir 

• Almenn mótmæli gegn sviðsmynd 4.   

• Breyttar forsendur hafa ekki verið nægilega útskýrðar.   

• Mikil andstaða við að hverfa frá sviðsmynd 1.   

• Áhrif á skólaumhverfi og menntun talin neikvæð.   

• Borgin leggur of mikla áherslu á hagkvæmni í byggingum frekar en velferð barna.  

• Safnskóli fyrir unglinga myndi ekki veita börnum sömu tækifæri til að blómstra.  

• Andstaða við að setja unglinga í safnskóla.   

• Mótmæla því að skipta eigi Laugarneshverfi í tvennt.    

• Núverandi vinnuaðstaða Skólahljómsveitar Austurbæjar er ekki boðleg til frambúðar.   

• Umfangsmikill rekstur félagsmiðstöðvar.    

• Hluti einstaklingsmála mun ekki fá sömu athygli.   

• Mikil flækjustig í tengslum við frístundastarf á miðstigi í þremur grunnskólum. 

 

Tillögur / Óskir  

• Fylgja sviðsmynd 1 sem samþykkt var árið 2022.   

• Virða fyrri ákvarðanir.   

• Endurskoða og meta betur nýjar sviðsmyndir með tilliti til faglegra sjónarmiða.  

• Viðhalda samráði og samstarfi við borgaryfirvöld um uppbyggingu skóla í hverfinu. 

• Auka samráð og upplýsingaflæði við starfsfólk, skólasamfélag og íbúa. 

• Hugað verði að bættum umhverfisaðstæðum við Suðurlandsbraut til  

að auka öryggi nemenda. 

• Halda áfram með viðbyggingu og breytingar innanhúss í Langholtsskóla 

 og Þróttheimum.  

• Tryggja að íþróttaaðstaða barna og unglinga í hverfinu uppfylli kröfur aðalnámsskrár. 

• Byggja betri íþróttaaðstöðu og aðstöðu fyrir skólahljómsveit. 

• Aðgerðir til að bæta aðstöðu og tryggja gæði skólastarfs. 

• Rýna þarf í aðstöðumál fyrir frístundaheimili. 

• Safnfrístund verði endurskoðuð með tilliti til landfræðilegrar staðsetningar og  



 

 

 

samgöngumála. 

• Kanna aðra staðsetningu fyrir skólabygginguna. 

 

Í meðfylgjandi töflu má sjá heildarsamantekt allra umsagna.   

 

 
 

B) Athugasemdir og ábendingar sem komu fram á kynningarfundum 

Teknar voru saman þær athugasemdir og ábendingar sem komu frá starfsfólki, kennurum, 

foreldrum og unglingaráði í Laugardal á kynningarfundunum.  Helstu ábendingar sem komu fram 

á fundunum eru sambærilegar og komu fram í formlegum umsögnum hagaðila og fjallað er um 

í skýrslunni.  

Ábendingarnar voru flokkaðar saman í heildarsamantekt og í fjóra meginflokka líkt og umsagnir 

sem bárust frá hagaðilum: Áhyggjur; Jákvæðar umsagnir; Neikvæðar umsagnir og 

Tillögur/Óskir.   

Áhyggjur  

• Aðstöðumál íþróttastarfs þar sem íþróttastarf barnanna í Laugardalshöll hefur verið 

víkjandi hingað til. 

• Aðstöðumál fyrir frístundaheimili og félagsmiðstöðvar, þ.m.t. safnfrístund. 

• Aðstöðumál skólahljómsveitar. 

• Áhyggjur af tímalínu verkefnisins og hvort komið yrði fyrir bráðabirgðahúsnæði á 

meðan á framkvæmdum stæði. 

• Áhyggjur starfsfólks sneru að því að ekki hafi verið tekið með í niðurstöðuna farsæla 

sögu skólanna og skólabrag sem óvíst sé hvort haldist við þessar breytingar. 

• Þolmörk innviða svæðisins er náð. 

• Áhyggjur af stærð skólahverfisins og fjölda nemenda. 

• Áhyggjur af félagslegri samsetningu með skiptingu hverfisins. 

• Mikil innviðaskuld.   

• Neikvæð áhrif á gæði skólastarfs og starfsanda.   



 

 

 

• Flutningar í annan skóla á unglingastigi og neikvæð áhrif á líðan einhverfra barna.   

• Safnskóli gæti leitt til minni tengsla milli kennara og nemenda og verri 

menntunargæða.   

• Áhrif á yngri nemendur að missa eldri fyrirmyndir.   

• Skortur á heilindum í vinnubrögðum og samráði við gerð skýrslunnar.  

 

Jákvæðar umsagnir  

• Nýr unglingaskóli gæti verið álitleg hugmynd.   

• Almenn ánægja með faglega vinnu og þróunarstarf í núverandi skólum.  

• Sterk menning og faglegir skólar.   

• Tækifæri til að gera rými fyrir félagsmiðstöð fyrir öll ungmenni.   

• Samstarf við íþróttafélög getur eflt íþróttaiðkun og vinnu gegn brottfalli.   

 

Neikvæðar umsagnir  

• Almenn mótmæli gegn sviðsmynd 4. 

• Mikil andstaða við að hverfa frá sviðsmynd 1. 

• Óánægja með að hafa ekki verið upplýst um niðurstöðu skýrslunnar fyrr. 

• Breyttar forsendur hafa ekki verið nægilega útskýrðar. 

• Foreldrum finnst illa staðið að þessu og að ekki sé verið að hlusta á íbúa hverfisins. 

• Skortur á samráði og upplýsingagjöf. 

• Borgin leggur of mikla áherslu á hagkvæmni í byggingum frekar en velferð barna. 

• Safnskóli fyrir unglinga myndi ekki veita börnum sömu tækifæri til að blómstra. 

• Andstaða við að setja unglinga í safnskóla. 

• Mótmæla því að skipta eigi Laugarneshverfi í tvennt. 

• Hluti einstaklingsmála mun ekki fá sömu athygli. 

• Mikil flækjustig í tengslum við frístundastarf á miðstigi í þremur grunnskólum.  

 

Tillögur / Óskir   

• Kom til skoðunar að byggja nýjan skóla, t.d. á Suðurlandsbrautarreit, miðað við þessa 

fólksfjölgun. 

• Fylgja sviðsmynd 1 sem samþykkt var árið 2022 og halda áfram með áform um 

viðbyggingar við skólana. 

• Fá útskýringar á því af hverju ekki er hægt að byggja við skólana og laga þá á sama 

tíma. 

• Virða fyrri ákvarðanir. 

• Tryggja að íþróttaaðstaða barna og unglinga í hverfinu uppfylli kröfur aðalnámskrár.  

• Byggja betri íþróttaaðstöðu og aðstöðu fyrir skólahljómsveit.  

• Aðgerðir til að bæta aðstöðu og tryggja gæði skólastarfs.  

• Rýna þarf í aðstöðumál fyrir frístundaheimili.  

• Safnfrístund verði endurskoðuð með tilliti til landfræðilegrar staðsetningar og   

• samgöngumála.  

• Kanna aðra staðsetningu fyrir skólabygginguna.  

• Kallað var eftir upplýsingum um það hverjir væru kostir og gallar safnskóla. 



 

 

 

• Óskar var eftir því að byggja íþróttamannvirki við Laugalækjarskóla. 

• Nýr unglingaskóli þarf að hafa nógu stóran sal fyrir viðburði til þess að rúma allan 

þann fjölda sem í skólanum verður. Mikilvægt að allir nemendur geti verið saman við 

sérstök tækifæri. 

 

C) Tölvupóstar sem skrifstofu skóla- og frístundasviðs bárust. 

Skrifstofu skóla- og frístundasviðs bárust 16 tölvupóstar frá íbúum í Laugardal varðandi 

fyrirkomulag skóla- og frístundastarfsins. Póstarnir voru teknir til rýningar og eru að flestu leyti 

samhljóða þeim ábendingum sem komu í umsögnum hagaðila. Auk þess komu fram ábendingar 

er varða græn svæði Laugardals, aukinn umferðarþunga samfara unglingaskóla í Laugardal, 

efasemdir um aðgengi barna að íþróttaaðstöðunni í Þjóðarhöll, að skólaskipti og breytingar geti 

verið erfiðar fyrir börn með sérþarfir og fari börn í skóla fjær heimilum sínum veiki það 

samfélagslega tengingu og samheldni í hverfum og minni þátttaka foreldra í skólastarfinu.     

 

Um undirskriftarlista 

Á Island.is var stofnaður undirskriftarlisti sem hefur verið opinn frá 27. maí 2024. Yfirheiti listans 

er Verndum skólaumhverfi í Laugardal. Þar segir: „Við undirrituð, íbúar og áhugafólk um 

skólastarf í Laugardal, skorum á borgaryfirvöld að staðfesta fyrri ákvörðun um að byggt verði við 

Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla fremur en að sundra rótgrónum 

skólagerðum og skólahverfum. Borgaryfirvöld áforma að sniðganga allt samráð og byggja 

safnskóla á unglingastigi, umbreyta skólagerðum 3ja skóla, brjóta upp skólahverfi og brjóta upp 

sterka félagslega heild Laugarneshverfisins. Við teljum fórnarkostnaðinn vegna áætlana 

borgarinnar mun meiri en mögulegan ávinning af uppbrotinu. Við krefjumst þess að þeim 

verðmætum sem felast í farsælli menningu skólanna okkar og mannauði þeirra, verði mætt af 

virðingu og íbúalýðræði verði virt við ákvörðun um framtíðaruppbyggingu skólanna í Laugardal. 

Við krefjumst þess að framtíðaruppbygging verði á grundvelli farsælu skólanna og hverfanna og 

að þegar verði hafist handa við endurbætur og stækkun skólahúsnæðis skólanna í Laugardal.” 

 

 

 

 


